



Australian Government

Department of Health

เครื่องมือใหม่ในการช่วยชะลอการแพร่กระจายของ COVID-19

แอปพลิเคชัน COVIDSafe เป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้ควบคู่ไปกับการตรวจการมีสุขอนามัยที่ดีและการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อช่วยชะลอการแพร่กระจายของ coronavirus ในออสเตรเลีย

แอปพลิเคชัน COVIDSafe ใช้เพื่อสุขภาพอย่างเดียวนั้น โดยจะช่วยให้ชาวออสเตรเลียปลอดภัยด้วยการเร่งกระบวนการแจ้งเตือนผู้ที่ได้มีการสัมผัสติดต่อกับผู้ที่มีเชื้อ coronavirus เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและดินแดนจะติดต่อคุณหากคุณได้รับการสัมผัสติดต่อและแจ้งคุณถึง:

- สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง
- ความจำเป็นในการกักกันตัวสำหรับคุณ
- วิธี เวลาและสถานที่สำหรับการตรวจ และ
- วิธีการป้องกันตัวเองและครอบครัวของคุณ

แอปพลิเคชันนี้สามารถเลือกที่จะใช้ได้ตามความสมัครใจและฟรี คุณสามารถดาวน์โหลด COVIDSafe ได้จากร้านค้าแอปพลิเคชันของคุณ คุณจะต้องป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์และช่วงอายุ ข้อมูลนี้จะถูกอัปโหลดไปยังระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงและใช้ในการสร้างรหัสอ้างอิง

แอปพลิเคชันทำงานอย่างเงียบ ๆ บนโทรศัพท์ของคุณในระหว่างที่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการใช้ลูทซ์เพื่อค้นหาผู้ใช้แอปพลิเคชันคนอื่น ๆ และบันทึกการอ้างอิงอย่างปลอดภัยของผู้ใช้แอปพลิเคชันที่คุณได้มีการสัมผัสติดต่อ พร้อมกับวันที่ เวลา ระยะห่างและระยะเวลาของการสัมผัสติดต่อ

มันจะไม่ทำการบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง

ข้อมูลการสัมผัสติดต่อนี้จะถูกเข้ารหัสและเก็บไว้ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของคุณ แม้แต่คุณก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้

ข้อมูลการสัมผัสติดต่อนี้จะถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชันเป็นเวลา 21 วันเท่านั้น ช่วงเวลานี้ได้มีการเผื่อเวลาสำหรับระยะฟักตัวสูงสุด 14 วันของไวรัส และเวลาที่ใช้ในการรอการยืนยันผลการตรวจที่เป็นบวก ข้อมูลที่เก่ากว่า 21 วันในแอปพลิเคชันจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐและดินแดนจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุกคนที่คุณได้สัมผัสติดต่อกับเมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลที่แอปพลิเคชันบันทึกไว้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคนที่ได้สัมผัสติดต่อกับอย่างใกล้ชิด กล่าวคือภายใน 1.5 เมตรเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

ในปัจจุบัน

การค้นหาคนที่อาจได้รับเชื้อไวรัสนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการจดจำได้ว่าได้เข้าใกล้ใครและรูปร่างละเอียดการติดต่อกองพวกเขา COVIDSafe ทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อมูลในแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้โดยหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐและดินแดนเท่านั้นและเพื่อช่วยทำการแจ้งเตือนผู้ที่ได้รับการสัมผัสติดต่อกับผู้ที่มีเชื้อ coronavirus เท่านั้น

การใช้ข้อมูลของแอปพลิเคชันในทางอื่นจะถือเป็นความผิดทางอาญา

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันและข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณได้ตลอดเวลา

เมื่อการระบาดใหญ่สิ้นสุดลงในออสเตรเลีย ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ลบแอปพลิเคชัน COVIDSafe ออกจากโทรศัพท์ของตน ซึ่งจะลบข้อมูลแอปพลิเคชันทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลจะถูกทำลายหลังสิ้นสุดการระบาดใหญ่เช่นกัน

การใช้แอปพลิเคชันจะช่วยให้รัฐบาลดำเนินการในการผ่อนคลายข้อจำกัดได้เร็วขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ coronavirus และแอปพลิเคชัน COVIDSafe ไปที่ www.health.gov.au